



ที่มา : กรมศุลกากร

ซื้อมาใช้เอง ซื้อมาฝากญาติ ไม่ได้เอามาขาย ทำไมต้องเสียภาษีด้วย เดินทางไปต่างประเทศซื้อออกทางสนามบิน ต้องรู้พิธีการอะไรบ้างเกี่ยวกับศุลกากร

หลายคนสงสัยว่า เวลาเดินทางไปต่างประเทศโดยเครื่องบินโดยสาร แล้วซื้อของกลับมา ไม่ว่าจะเป็นของกิน ของใช้ ของฝาก ของขวัญ เมื่อผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว มารอรับกระเป๋าเดินทางที่สายพานรับกระเป๋า และนำมาผ่านขั้นตอนของเจ้าหน้าที่ศุลกากร เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะสอบถามว่า ของนั้นซื้อมาราคาเท่าไร มีหลักฐานใบเสร็จแสดงหรือไม่ และจะต้องเสียภาษีอากร ส่วนผู้เดินทางกลับมาจากต่างประเทศก็ได้แย้งและสงสัยว่า เหตุใดจึงต้องเสียภาษีอากรด้วย ทั้งๆที่เป็นของตนเอง ซื้อมาใช้เองบ้าง นำมาเป็นของขวัญของฝากบ้าง ไม่ได้เอาขายหรือจำหน่าย เจ้าหน้าที่ศุลกากรก็ไม่ควรที่จะเรียกเก็บภาษีอากร เหตุการณ์ดังกล่าวมักจะมีเกิด

ข้อโต้แย้งขึ้นเป็นประจำและเป็นข้อสงสัยของผู้เดินทางนักท่องเที่ยวและลูกเรือที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ บางครั้งเกิดเป็นข้อขัดแย้งและความไม่พอใจ นำไปเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ

ความจริงของหรือสินค้าทุกอย่างที่นำเข้ามาในประเทศไทยต้องมีค่าภาระภาษีอากรทั้งสิ้น ถึงแม้ว่าจะเป็นของที่ซื้อมาใช้เอง ของขวัญ ของฝาก ของได้มาโดยให้เปล่า หรือของที่ไม่มีราคาค่างวดใดๆ (แต่ข้อเท็จจริงถึงแม้จะได้มาโดยไม่ต้องเสียเงินซื้อ ตัวของสินค้าเองหรือของที่ได้มาก็มีมูลค่าในตัวมันเอง เพราะมีวัตถุดิบและขั้นตอนในการจัดทำ

ของที่ผู้เดินทางนำติดตัวเข้ามาในประเทศผ่านท่าอากาศยาน ไม่ว่าจะเป็ของฝาก ของขวัญ ของเก่าของใหม่ หรือของที่ซื้อมาใช้เอง จะได้รับการยกเว้นภาษีอากรต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด ตามภาค 4 ประเภที่ 5 พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530 ที่ระบุไว้ว่า “ ของส่วนตัวที่เจ้าของนำเข้ามาพร้อมกับตน สำหรับใช้เองหรือใช้ในวิชาชีพ และมีจำนวนพอสมควรแก่ฐานะ” จะได้รับการยกเว้นภาษีอากร

ทำให้มีมูลค่ากำหนดเป็นราคาได้) เว้นแต่มีข้อกำหนดกำหนดให้ยกเว้นหรือลดหย่อนค่าภาษีอากร เช่น ของที่นำเข้ามาทางไปรษณีย์ ถ้ามีมูลค่าไม่เกิน 1,500 บาท ให้ได้รับการยกเว้นอากร (ซึ่งเป็นไปตามภาค 4 ประเภที่ 12 พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530) หรือตัวอย่างสินค้าที่ใช้ได้แต่เพียง เป็น ตัวอย่าง และไม่มีราคาในทางการค้า ให้ได้รับการยกเว้นอากร (ซึ่งเป็นไปตามภาค 4 ประเภที่ 14 พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530) หรือของที่นำเข้ามาสำหรับคนพิการใช้โดยเฉพาะ ให้ได้รับการยกเว้นอากร (ซึ่งเป็นไปตามภาค 4 ประเภที่ 16 พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530) เป็นต้น

ส่วนของผู้เดินทางนำติดตัวเข้ามาในประเทศผ่านทางท่าอากาศยาน ไม่ว่าจะเป็ของฝาก ของขวัญ ของเก่าของใหม่ หรือของที่ซื้อมาใช้เอง จะได้รับการยกเว้นภาษีอากรต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด ตามภาค 4 ประเภที่ 5 พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530 ที่ระบุไว้ว่า “ ของส่วนตัวที่เจ้าของนำเข้ามาพร้อมกับตน สำหรับใช้เองหรือใช้ในวิชาชีพ และมีจำนวนพอสมควรแก่ฐานะ” จะได้รับการยกเว้นภาษีอากร และเพื่อให้การพิจารณาว่าของส่วนตัวอย่างไร มีจำนวนเท่าไรจึงถือว่าพอสมควรแก่ฐานะ หรือมีมูลค่าเท่าไร จึงจะอยู่ในหลักเกณฑ์การยกเว้นภาษีอากรตามบทบัญญัติของกฎหมาย รวมทั้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรปฏิบัติงานเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นมาตรฐานเดียวกันทุกสนามบิน ป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ใช้ดุลยพินิจในการตีความหรือเลือกปฏิบัติแก่ผู้เดินทางอย่างไม่เป็นธรรม กรมศุลกากรจึงประกาศกำหนดให้ของส่วนตัวที่เจ้าของนำเข้ามาพร้อมกับตน มีมูลค่าไม่เกิน 20,000 บาท ถือเป็นของส่วนตัวตามภาค 4 ประเภที่ 5 พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530 จึงอยู่ในข่ายได้รับการยกเว้นภาษีอากรตามบทบัญญัติของกฎหมายนี้ ส่วนที่มีมูลค่าเกินกว่านี้จะต้องมีค่าภาระในการเสียภาษีอากร แต่อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัตินโยบายของกรมศุลกากร จะให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความยืดหยุ่นตามความเหมาะสม ดูเจตนานำมาใช้เองและเป็นของส่วนตัวจริงๆ หรือเป็นของที่ใช้ในวิชาชีพไม่ใช่นำมาเพื่อจำหน่ายและมีมูลค่า

ของของอยู่ในเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งดูเหตุผล และข้อเท็จจริงของผู้เดินทางภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบ คำนึงถึงใจเขาใจเรา มิได้มุ่งเน้นจะจัดเก็บภาษีอากรจากผู้เดินทางเป็นหลัก เพราะในอีกทางหนึ่งกรมศุลกากรต้องปกป้องผู้ประกอบการที่สุจริตนำสินค้าเข้ามาโดยชำระภาษีอากรโดยถูกต้อง ซึ่งหากผู้ประกอบการนำสินค้าเข้ามาแล้วมาอ้างต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรว่า ไม่ได้นำเข้ามายาย แต่นำมาแจกพนักงาน นำมาฝากญาติ หรือเป็นของที่ได้มาเปล่า หรือเป็นของแถมได้มาโดยไม่ต้องซื้อ เอามาใช้เอง และไม่ยอมชำระภาษีอากร กรมศุลกากรจะเรียกเก็บภาษีอากรจากใครแล้วรายได้ส่วนไหนจะนำไปเป็นงบประมาณของแผ่นดินในการพัฒนาประเทศ หากทุกคนอ้างว่าซื้อมาใช้เอง ซื้อมาฝากญาติ ไม่ได้เอามาขาย ดังนั้นของส่วนตัวที่ผู้เดินทางซื้อหรือได้มาจากต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็ของเก่าหรือของใหม่มีมูลค่าเกินกว่า 20,000 บาท ต้องมีค่าภาระภาษีอากร

ส่วนมูลค่าของส่วนตัวที่นำเข้ามาจากต่างประเทศที่อยู่ในข่ายได้รับการยกเว้นภาษีอากร ทำไมกำหนดไว้เพียงแค่นี้ไม่เกิน 20,000 บาทเท่านั้น ในความรู้สึกของผู้เดินทางหรือนักท่องเที่ยวจะน้อยมากเมื่อเทียบกับสินค้าหรือของที่จะไปซื้อจากต่างประเทศ บางรายเปรียบเทียบว่า มูลค่า 20,000 บาทยังซื้อโทรศัพท์มือถือไม่ได้เลย กรมศุลกากรเอาฐานข้อมูลอะไรมาเป็นตัวกำหนด ควรจะยกเว้นภาษีอากรให้มากกว่านี้ เพราะสินค้าแต่ละชิ้นแต่ละอย่างที่จะซื้อจากต่างประเทศมีมูลค่าสูงทั้งสิ้น ในเรื่องนี้ผู้เดินทางหรือผู้โดยสารที่เป็นชาวไทยจะไม่ค่อยเข้าใจว่า ทำไมต้องกำหนดด้วยและกำหนดให้เพียงแค่นี้ไม่เกิน 20,000 บาท ในเรื่องนี้ความจริงแล้วการกำหนดข้อยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีอากรมาจากนโยบายของรัฐ รัฐจะต้องคำนึงถึงผลกระทบต่างๆ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม นโยบายการจัดเก็บรายได้ของรัฐ การส่งเสริมและปกป้องผู้ประกอบการที่สุจริต และสภาพแวดล้อมของการกำหนดข้อยกเว้นภาษีอากรของแต่ละประเทศ นำมาพิจารณาประกอบ เพราะกรมศุลกากรของไทยเป็นภาคีองค์การศุลกากรโลก (World Customs Organization: WCO) และการยกเว้นภาษีอากรมากขึ้นแต่ละครั้งจะกระทบต่อ



Picture by : freepik

รายได้การจัดเก็บภาษี และกระทบต่อผู้ประกอบการที่นำสินค้าเข้ามาจำหน่ายและชำระภาษีอากรอย่างถูกต้อง เช่นเดียวกัน สำหรับประเทศไทยการกำหนดมูลค่าของส่วนตัวที่ได้รับการยกเว้นภาษีอากรแก่ผู้เดินทางมาจากต่างประเทศทางสนามบิน กรมศุลกากรมีการพิจารณาถึงความเหมาะสมอย่างรอบคอบบนพื้นฐานของผู้เดินทางเข้าออกในการนำของส่วนตัวที่ซื้อจากต่างประเทศหรือได้มาจากต่างประเทศแล้วนำเข้ามาในราชอาณาจักรตามเกณฑ์ปกติวิสัยของผู้เดินทางส่วนใหญ่ และความเป็นไปได้ในลักษณะเป็นของส่วนตัวที่มีปริมาณพอสมควรกับการเดินทางกลับจากต่างประเทศหรือเป็นของใช้ในระหว่างการเดินทางสอดคล้องกับฐานะในการนำมาใช้เองหรือใช้ในวิชาชีพของตนและจากฐานข้อมูลเปรียบเทียบจากประเทศต่างๆ ทั้งในแถบยุโรปและเอเชีย ตลอดจนจนประเทศเพื่อนบ้านเรา ซึ่งพบว่าอยู่ระดับมูลค่าในการให้สิทธิยกเว้นภาษีอากรแก่ผู้เดินทางใกล้เคียงกัน เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ชาวต่างประเทศเดินทางเข้ามาในสหรัฐอเมริกาอย่างน้อย 72 ชั่วโมง จะได้รับการยกเว้นภาษีหากของนั้นมีมูลค่าไม่เกิน 100 ดอลลาร์สหรัฐ หรือชาวสหรัฐอเมริกาเองที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ จะได้รับการยกเว้นภาษีหากมูลค่าสินค้าไม่เกิน

800 ดอลลาร์สหรัฐ และยังมีเงื่อนไขอื่นๆ อีกมากมาย บางประเทศยังมีเงื่อนไขในการยกเว้นภาษีอากรสำหรับการเดินทางมาจากต่างประเทศ เช่น ผู้เดินทางต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี, ต้องเดินทางออกและกลับเข้ามาเกินกว่า 48 ชั่วโมง หรือได้กำหนดชนิดของใช้ส่วนตัวว่ามีประเภทใด จำนวนเท่าไร จึงจะได้รับการยกเว้นภาษีอากรในฐานะของส่วนตัว ฯลฯ

บางท่านมีความเข้าใจว่าของเก่าใช้แล้วนำเข้ามาจากต่างประเทศทำไมต้องเสียภาษีด้วย ของเก่าใช้แล้ว หรือสินค้ามือสอง ของเก่าที่อนุรักษ์ไว้เป็นของที่ระลึกของโบราณ (Antique) ล้วนมีคุณค่าและมีราคาในทางการค้า ซึ่งบางชนิดมีราคาสูงกว่าของใหม่หลายเท่า หากเป็นของที่เก็บสะสมและมีคุณค่าในด้านจิตใจ ด้านการอนุรักษ์ เช่น ภาพถ่าย ศิลปะโบราณ นาฬิกาเก่า กระเป๋าแบรนด์เนม เหรียญตรา แสตมป์ เครื่องประดับหรือของที่เก็บไว้นานยังมีมูลค่าสูง ฯลฯ หรือตัวอย่างเช่นในปัจจุบันมีการนำเข้าสินค้ากระเป๋าแบรนด์เนมมือสอง นำเข้ามาจากต่างประเทศ เพื่อนำมาปรับสภาพฟื้นฟู (สปา) แล้วมาจำหน่าย ซึ่งถือเป็นของเก่าที่มีมูลค่าในทางการค้าและมีค่าภาระภาษีอากรในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร

“ของที่นำเข้ามาที่ควรได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่เรียกว่าเป็น “ของต้องจำกัด” หรือมีความหมายอีกนัยหนึ่งว่า เป็นของที่มีข้อจำกัดในการนำเข้า ไม่สามารถนำเข้ามาได้โดยผลการ เช่น อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน พระพุทธรูป อาหาร เครื่องสำอาง ยารักษาโรค สัตว์เลี้ยง ฯลฯ ผู้นำเข้าก็จะต้องดำเนินการขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อยก่อนที่จะปฏิบัติพิธีการศุลกากรและชำระภาษี”



ที่มา : กรมศุลกากร

สินค้าอะไรต้องเสียภาษีเท่าไร

ของที่นำเข้ามาจากต่างประเทศทุกชนิด จะเสียภาษีเท่าไร จะนำเข้ามาได้ทั่วไปหรือต้องมีเงื่อนไขในการนำเข้า เช่น ต้องมีใบอนุญาตนำเข้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาแสดงแก่เจ้าหน้าที่ศุลกากรขณะนำเข้า หรือไม่ ทั้งหลายเหล่านี้จะมีกำหนดไว้ในกฎหมายของแต่ละหน่วยงาน ในส่วนเกี่ยวกับของที่นำเข้ามาที่ต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่เรียกว่าเป็น “ของต้องจำกัด” หรือมีความหมายอีกนัยหนึ่งว่า เป็นของที่มีข้อจำกัดในการนำเข้า ไม่สามารถนำเข้ามาได้โดยผลการ เช่น อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน พระพุทธรูป อาหาร เครื่องสำอาง ยารักษาโรค สัตว์เลี้ยง ฯลฯ ผู้นำเข้าก็จะต้องดำเนินการขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อยก่อนที่จะปฏิบัติพิธีการศุลกากรและชำระภาษี ส่วนสินค้าใดหรือของใด เสียภาษีเท่าไรตามกฎหมายได้กำหนดไว้ในพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530 ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนว่าของหรือสินค้าอะไรจะต้องเสียภาษีในอัตราเท่าไร อาจจะกำหนดไว้เป็นอัตราตามสภาพ เป็นขั้นเป็นอัน หรืออัตราตามราคาคิดเป็นร้อยละก็ได้ เช่น กระเป๋าแบรนด์เนม เสียอากรศุลกากร 20 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% , นาฬิกา เสียอากรศุลกากร 5 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% , เสื้อผ้า รองเท้า เครื่องสำอาง อาหารของบริโภค หรือของเบ็ดเตล็ดทั่วไป เสียอากรศุลกากร 30% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ฯลฯ

เดินทางไปต่างประเทศเข้าออกทางสนามบิน ต้องรู้พิธีการอะไรบ้างเกี่ยวกับศุลกากร

การเดินทางไปต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปท่องเที่ยวส่วนตัว หรือไปทำธุรกิจ ในการเดินทาง เพื่อมิให้เกิดปัญหาในการเดินทาง นอกจากผู้เดินทางหรือผู้โดยสาร ต้องศึกษากฎระเบียบและข้อกำหนดในการเดินทางผ่านเข้าออกของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระหว่างประเทศแล้ว ต้องศึกษากฎระเบียบในส่วนของศุลกากร ซึ่งควบคุมกำกับดูแลการนำเข้าส่งออกของหรือสินค้าที่ผู้เดินทางหรือผู้โดยสารนำติดตัวผ่านเข้าออกทางท่าอากาศยาน ซึ่งพอจะสรุปได้ ดังนี้

พิธีการศุลกากรสำหรับผู้โดยสาร ขาเข้าทางท่าอากาศยาน

ผู้โดยสารที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร นำของติดตัวเข้ามาพร้อมกับตน ซึ่งไม่มีของดังต่อไปนี้

(1) ของต้องเสียอากร

(2) ของต้องห้าม (ของที่มีกฎหมายกำหนดห้ามมิให้นำเข้ามาในหรือส่งออกไป นอกราชอาณาจักร หรือนำผ่านราชอาณาจักร เช่น ยาเสพติด วัตถุลามก สินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้า ฯลฯ)

(3) ของต้องจำกัด (ของที่มีกฎหมายกำหนดว่า หากจะมีการนำเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร หรือนำผ่านราชอาณาจักร จะต้องได้รับอนุญาตหรือปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย เช่น อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน พระพุทธรูป อาหาร เครื่องสำอาง ยารักษาโรค ฯลฯ)

พิธีการศุลกากรของติดตัวผู้โดยสารที่นำติดตัวเข้ามาในประเทศไทย ณ สนามบิน

ผู้โดยสารที่ไม่มีของต้องสำแดง

ของส่วนตัวมูลค่าไม่เกิน **20,000** บาท และเป็นของที่ไม่มีลักษณะทางการค้า

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่เกิน **1 ลิตร**

บุหรี่ **200** มวน หรือซิการ์หรือยาเส้น อย่างละ **250** กรัม หรือหลายชนิดรวมกันมีน้ำหนักทั้งหมด **250** กรัม แต่ทั้งนี้บุหรี่ต้องไม่เกิน **200** มวน

ผู้โดยสารที่มีของต้องสำแดง

ของส่วนตัวมูลค่าเกิน **20,000** บาท หรือของที่มีลักษณะทางการค้า (แม้ว่าจะมีมูลค่าต่ำกว่า 20,000 บาท)

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เกินกว่า **1 ลิตร** บุหรี่ เกินกว่า **200** มวน ซิการ์หรือยาเส้น เกินกว่า **250** กรัม

ตัวอย่างของต้องมีใบอนุญาต (ของต้องจำกัด)

ยาและอาหารเสริม สัตว์เลี้ยง เครื่องสำอาง อาวุธปืน พืช โกง

ของต้องห้ามเข้าประเทศ

ยาเสพติด
อาวุธ
บุหรี่ยาเส้น
SEX
สัตว์ป่า
ของละเมิดลิขสิทธิ์
FAKE
ของเลียนแบบเครื่องหมายการค้า

ขั้นตอนการผ่านพิธีการศุลกากรช่องแดง

นำกระเป๋าสัมภาระไปพบเจ้าหน้าที่ไปพบเจ้าหน้าที่

เปิดกระเป๋าคำนำหุ้ที่ตรวจสอบและสิ่งของ

ประเมินราคาและค่าภาษีอากร

ชำระภาษีอากร

ตอบข้อสงสัยพิธีการศุลกากรในการเดินทางเข้าและออกนอกประเทศ

- สถานที่ติดต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากร
 - สำหรับการเดินทางออกนอกประเทศ สนามบินสุวรรณภูมิ ณ จุด VAT Refund อาคารผู้โดยสารชั้น 4 ประตู 10 หรือสนามบินอื่น ๆ ณ จุดปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศุลกากร ประจําผู้โดยสารขาออก
 - สำหรับการเดินทางเข้าประเทศ หลังจากผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองแล้ว ติดต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรที่ช่องแดง (มีของต้องสำแดง) ณ สนามบินนั้น ๆ
- สายด่วนกรมศุลกากร Customs Call Center : 1164
- www.customs.go.th

ที่มา : กรมศุลกากร

ให้ผ่านการตรวจที่ช่องเขียว ซึ่งมีป้ายสีเขียวและมีตัวอักษรภาษาอังกฤษว่า “NOTHING TO DECLARE” ภาษาไทยว่า “ไม่มีของต้องสำแดง” ทั้งนี้ พนักงานศุลกากรจะใช้หลักบริหารความเสี่ยงในการสุ่มตรวจหีบห่อสัมภาระของผู้โดยสาร หรือสุ่มตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์ (X-ray) เมื่อผู้โดยสารนำหีบห่อสัมภาระผ่านเครื่องเอกซเรย์ (X-ray) แล้วกรณีมีเหตุอันควรสงสัย พนักงานศุลกากรจะทำการเปิดหีบห่อสัมภาระเพื่อตรวจสอบโดยละเอียด หรือตรวจค้นตัวผู้โดยสาร หากตรวจพบของต้องเสียอากร ของต้องห้าม หรือของต้องจำกัดในการนำเข้า ถือเป็นความผิดทางศุลกากร พนักงานศุลกากรจะดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

ผู้โดยสารที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรนำของติดตัวเข้ามาพร้อมกับตน ซึ่งมีของต้องเสียอากร หรือของต้องจำกัด ให้ผ่านการตรวจที่ช่องแดง ซึ่งมีป้ายสีแดงและมีตัวอักษรภาษาอังกฤษว่า “GOODS TO DECLARE” ภาษาไทยว่า “มีของต้องสำแดง” หากตรวจพบหีบห่อสัมภาระผู้โดยสารที่นำเข้ามาพร้อมกับตนเป็นของที่

เสียภาษีอากร ผู้โดยสารสามารถชำระค่าภาษีอากร (อากรปากกระวาง) ได้ทันที

ของส่วนตัวที่ได้รับยกเว้นอากร

ของส่วนตัวที่เจ้าของนำเข้ามาพร้อมกับตนทางท่าอากาศยาน ได้รับยกเว้นอากร ตามภาค 4 ประเภท 5 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 กรมศุลกากรได้กำหนดไว้ ดังนี้

(1) ของส่วนตัวที่เจ้าของที่นำเข้ามาพร้อมกับตน (Personal effects and accompanied with the owner) สำหรับใช้เองหรือใช้ในวิชาชีพและมีจำนวนพอสมควร มีราคารวมกัน ไม่เกินสองหมื่นบาท

(2) สุรา หรือบุหรี่ยาเส้น หรือซิการ์ หรือยาเส้น ซึ่งเป็นของส่วนตัวที่เจ้าของนำเข้ามา พร้อมกับตน ให้ได้รับยกเว้นอากรต่อเมื่อไม่เกินปริมาณ ดังต่อไปนี้

(2.1) บุหรี่สองร้อยมวน หรือซิการ์หรือยาเส้น อย่างละสองร้อยห้าสิบกกรัม หรือหลายชนิดรวมกัน มีน้ำหนักทั้งหมดสองร้อยห้าสิบกกรัม แต่ทั้งนี้บุหรี่ยาเส้นต้องไม่เกินสองร้อยมวน

(2.2) สุราหนึ่งลิตร

การนำเงินตราไทย เงินตราต่างประเทศ ออกไปนอก และเข้ามาในราชอาณาจักร

การนำเงินตรา เงินตราต่างประเทศและตราสารเปลี่ยนมือ ออกไปนอกหรือเข้ามาในประเทศ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงการคลังว่าด้วยเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการส่งหรือนำเงินตรา เงินตราต่างประเทศและตราสารเปลี่ยนมือ ออกไปนอกหรือเข้ามาในประเทศ และประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยเรื่องการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ดังนี้

การนำเงินตราไทย เงินตราต่างประเทศ ออกไปนอกและเข้ามาในราชอาณาจักร



รายละเอียด		ต้องขออนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน*	ต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ศุลกากร	
การนำออกไปนอกราชอาณาจักร	เงินตราไทย	มูลค่าเกินกว่า 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาท) ที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมแลกเปลี่ยนเงิน มีมูลค่าเกินกว่า 450,000 บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาท)	✓	✓
	เงินตราไทย	ที่นำออกไปยังประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน) และประเทศที่มีพรมแดนติดประเทศไทย มีมูลค่าเกินกว่า 450,000 บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาท) แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาท)		✓
	เงินตราไทย	ที่นำออกไปยังประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน) และประเทศที่มีพรมแดนติดประเทศไทย มีมูลค่าเกินกว่า 2,000,000 บาท (สองล้านบาท)	✓	✓
	เงินตราต่างประเทศ	มูลค่าเกินกว่า 15,000 ดอลลาร์สหรัฐ (หนึ่งหมื่นห้าพันดอลลาร์สหรัฐ) หรือเทียบเท่า		✓
การนำเข้ามาในราชอาณาจักร	เงินตราไทย	มูลค่าเกินกว่า 450,000 บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาท)		✓
	เงินตราต่างประเทศ	มูลค่าเกินกว่า 15,000 ดอลลาร์สหรัฐ (หนึ่งหมื่นห้าพันดอลลาร์สหรัฐ) หรือเทียบเท่า		✓

*ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับอนุญาต

ตอบข้อสงสัยพิธีการศุลกากรในการเดินทางเข้าและออกนอกประเทศ



- สถานที่ติดต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากร
 - สำหรับการเดินทางออกนอกประเทศ สนามบินสุวรรณภูมิ ณ จุดคืนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับนักท่องเที่ยว (VAT Refund) อาคารผู้โดยสารชั้น 4 ประตู 10 หรือสนามบินอื่น ๆ ณ จุดปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศุลกากร ประจำผู้โดยสารขาออก
 - สำหรับการเดินทางเข้าประเทศ หลังจากผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองแล้ว ติดต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรที่ช่องแดง (มีของต้องสำแดง) ณ สนามบินนั้น ๆ
 - สำหรับการเดินทางเข้า-ออกชายแดน ติดต่อด่านศุลกากรหรือด่านพรมแดนศุลกากร
- สายด่วนกรมศุลกากร Customs Call Center : 1164
- www.customs.go.th

ที่มา : กรมศุลกากร

บุญมี บุรณะภักดี
ผู้อำนวยการส่วนบริการผู้โดยสาร
สำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรมศุลกากร
5 กรกฎาคม 2561
* บทความนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัว ไม่เกี่ยวข้องกักรมศุลกากรแต่ประการใด *